

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 34.74 ให้กรอบวันนี้ 34.60-34.85 จับตาตัวเลขส่งออกไทย-ทิศทางนโยบายการเงินเฟด

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 พ.ย. 2567)--

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ ที่ระดับ 34.74 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าลงจากปิดวันก่อนที่ระดับ 34.61 บาท/ดอลลาร์

โดยตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) เคลื่อนไหวอ่อนค่าลงเล็กน้อยในลักษณะ Sideways Up สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาทนั้น โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาทเริ่มกลับมามีกำลังมากขึ้น หลังราคาทองคำและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงหนัก ส่งผลให้เงินบาทเผชิญแรงกดดัน แม้ว่าโดยรวมเงินดอลลาร์จะเคลื่อนไหวในกรอบ Sideways หรือมีจังหวะอ่อนค่าลงบ้างก็ตาม

"เงินบาทมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงทดสอบโซนแนวต้าน 34.70-34.80 บาท/ดอลลาร์ได้ ซึ่งหากเงินบาทอ่อนค่าทะลุโซนนี้ ก็อาจอ่อนค่าต่อทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 35.00 บาท/ดอลลาร์ ได้เช่นกัน" นายพูน ระบุ

โดยปัจจัยในประเทศวันนี้ ตลาดจะรอลุ้นรายงานภาวะการค้าระหว่างประเทศเดือนต.ค.67 โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่า ยอดการส่งออกอาจขยายตัวราว +5.2%/y ตามการทยอยฟื้นตัวของการค้าโลก

ส่วนปัจจัยต่างประเทศ คืนนี้ตลาดจะรอประเมินแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินผ่านรายงานการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ล่าสุด รวมถึงถ้อยแถลงของบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลัก รวมทั้งรอจับตาความคืบหน้าของการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส รวมถึงสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินได้พอสมควร

นายพูน คาดกรอบเงินบาทวันนี้ จะอยู่ที่ระดับ 34.60-34.85 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 153.95 เยน/ดอลลาร์ จากเียนวานที่ระดับ 154.43/47 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0448 ดอลลาร์/ยูโร จากเียนวานที่ระดับ 1.0488/0490 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 34.510 บาท/ดอลลาร์

-กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศเดือนต.ค.67 ซึ่งมีข้อมูลสำคัญที่ต้องติดตาม คือ ยอดการส่งออก นำเข้า และดุลการค้า รวมทั้งแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้

-ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สรุปภาพรวมธนาคารพาณิชย์ ไตรมาส 3/2567

-ส.อ.ท.เห็นเป้าผลิตรถยนต์อีกรอบเหลือ 1.5 ล้านคัน รัฐบาลฯ ยานยนต์ปีนี้สาหัส สะท้อนยอดผลิต ต.ค.67 ต่ำสุดในรอบ 4 ปี ซ้ำยอดขายในประเทศทรุดจากพิษหนี้พุ่ง แบงก์เข้มปล่อยกู้ ขณะที่ยอดส่งออกร่วงทุกตลาด

-"โกลด์แมนแซคส์" คาดสงครามการค้า อาจส่งผลต่อธนาคารกลางในเอเชีย ชะลอแผนลดดอกเบี้ย จากปัจจัยค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใกล้แตะระดับสูงสุดในรอบหลายสิบปี พร้อมระวังความเสี่ยงนโยบายภาษีจาก

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS

"โดนัลด์ ทรัมป์" ขณะที่ เอสซีบี อีไอซี ประเมิน กนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบเดือน ธ.ค.นี้

- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กในวันจันทร์ (26 พ.ย.) โดยดอลลาร์ปรับตัวลงตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ที่ชะลอตัวลงหลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ เสนอชื่อ "สก็อตต์ เบสเซนต์" ให้ดำรงตำแหน่ง รมว.คลังคนใหม่
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ อายุ 10 ปีร่วงลงแตะระดับ 4.279% เมื่อคืนนี้ หลังมีรายงานว่า ทรัมป์ได้เสนอชื่อ "สก็อตต์ เบสเซนต์" ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ คีย์สแควร์ กรุ๊ป ให้ดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง โดย "เบสเซนต์" มีจุดยืนสนับสนุนการจัดเก็บภาษีนำเข้าอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งมีเป้าหมายควบคุมเงินเฟ้อ ผลักดันการฟื้นตัวของภาคการผลิตในสหรัฐ
- นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ในวันพุธนี้ โดยดัชนี PCE เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ให้ความสำคัญ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่า ดัชนี PCE ทั่วไป (Headline PCE) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน จะปรับตัวขึ้น 2.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายปี
- รมช.ต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า รัสเซียกำลังพิจารณาติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกล และพิสัยกลางในเอเชีย หากพบว่าสหรัฐ ทำการติดตั้งขีปนาวุธในภูมิภาคดังกล่าวเช่นกัน

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้